

02 Tháng Năm 2025

Gặp Đôi Niềm Vinh Dự: Cặp Song Sinh Được Vinh Danh Là Thủ Khoa và Á Khoa tại Stephenson High School

Cặp chị em song sinh Aissa và Carissa Swope luôn thử thách lẫn nhau để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, đặc biệt là trong học tập. Hai em đã đặt mục tiêu nằm trong top 10% của lớp tốt nghiệp. Không những đạt được mục tiêu đó, mà sự chăm chỉ và thành tích học tập của cặp song sinh này đã giúp các em giành hai vị trí cao nhất trong lớp tốt nghiệp năm 2025 của Stephenson High School.

Carissa được vinh danh là thủ khoa, vượt qua “chị” Aissa – người được chọn làm á khoa của lớp. Aissa ra đời trước em gái bốn phút. Cặp song sinh này luôn có tính cạnh tranh và theo đuổi sự xuất sắc, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi các em là hai học sinh đứng đầu lớp.

“Chúng em luôn cạnh tranh với nhau, nên đây giống như một cuộc đua lên đỉnh cao – nhưng không phải vị trí thứ nhất hay thứ hai, chỉ là top 10% của lớp”, Carissa chia sẻ. “Giờ đây, em được đứng cạnh chị mình và cả hai đều có cơ hội đọc bài phát biểu. Đây là một phước lành và em thật sự rất háo hức.”

“Đây quả thật là một hành trình dài”, Aissa nói. “Chúng em luôn muốn cho mọi người thấy rằng mình có thể làm được mọi thứ hoặc mình thông minh, và em cảm thấy có thể mọi người đã đánh giá thấp chúng em vì cha mẹ chúng em. Việc được công nhận như thế này thật sự rất tuyệt”.

Hành trình trở thành thủ khoa và á khoa của cặp song sinh 17 tuổi không hề dễ dàng. Cha mẹ các em bị khiếm thính và hai cô gái phải chịu trách nhiệm đảm bảo cha mẹ có thể giao tiếp rõ ràng với những người bên ngoài. Đôi khi, không có thông dịch viên trong các buổi họp giữa phụ huynh-giáo viên, chính các em đã phải thông dịch cho cha mẹ. Khi các em còn nhỏ và tham gia ban nhạc và câu lạc bộ hợp xướng, cha mẹ vẫn đến ủng hộ, dù biết rằng họ không thể nghe thấy âm nhạc.

“Chúng em luôn biết ơn họ vì đã đến các buổi biểu diễn”, Carissa nói. “Họ đã làm giống như bất kỳ phụ huynh có thính giác bình thường nào sẽ làm. Em cảm thấy [thành công của chúng em] chứng minh cho mọi người rằng chỉ vì họ bị điếc không có nghĩa là họ không thể nuôi dạy những đứa con thông minh và thành công”.

Dù gặp phải những khó khăn nhỏ, hai chị em vẫn tìm được cách để thúc đẩy nhau trở nên tốt hơn cả trong và ngoài lớp học. Các em đặt mục tiêu cùng nhau phấn đấu, thậm chí đôi khi không nhận ra rằng mình đang truyền động lực cho nhau.

“Chúng em luôn thúc đẩy nhau trở nên tốt hơn”, Aissa chia sẻ. “Nếu không có em ấy là chị em song sinh, có lẽ em đã không thể trở thành á khoa. Khi em không muốn làm bài, [Carissa] sẽ nhìn em như thể em bị điên và nói: ‘Ý chị là gì vậy? Chị phải làm bài này đấy.’ Và em sẽ kiêu: ‘Thôi được rồi.’ Vậy nên, em ấy chắc chắn là người truyền động lực lớn nhất cho em, ngay cả khi thỉnh thoảng không muốn giúp em cho lắm”.

“Em còn không biết chị ấy cảm thấy vậy, bởi vì chị ấy cũng luôn là người truyền động lực cho em”, Carissa nói.

Hai chị em đã cạnh tranh đến mức cha mẹ phải đảm bảo rằng các em học ở các lớp khác nhau thời học tiểu học.

“Dù không phải lúc nào chúng em cũng có bài tập giống nhau, chúng em đều biết rằng bất kể giáo viên là ai, mình đều muốn đạt điểm A tuyệt đối”, Carissa nói.

Khi đến tuổi được chọn lớp, cả hai đã đăng ký cùng các môn học để giữ nhau luôn trong tâm thế thức tỉnh và hỗ trợ lẫn nhau. Các em dự định sẽ cùng theo học tại cùng trường đại học, Emory University. Carissa dự định học chuyên ngành thần kinh học và sinh học hành vi để trở thành bác sĩ y học gia đình, còn Aissa sẽ học ngành sinh học để trở thành bác sĩ gây mê. Cha mẹ đã truyền cảm hứng cho Carissa theo học ngành y học gia đình, với hy vọng một ngày nào đó có thể mở phòng khám riêng.

“Em luôn muốn mở phòng khám riêng và đảm bảo nó có tính tiếp cận cao, vì cha mẹ em thường phải chờ lâu ở các buổi khám bệnh hoặc không có thông dịch viên, và phải viết ra những thông tin y tế quan trọng”, Carissa chia sẻ. “Vì vậy, em luôn muốn phòng khám của mình có thông dịch viên và các điều kiện phù hợp cho những người khuyết tật hoặc nói ngôn ngữ khác.”

Dù tương lai có ra sao, Aissa và Carissa sẽ luôn sát cánh bên nhau trong hành trình sau khi tốt nghiệp.

“Khi có một người chị em song sinh, bạn luôn có ai đó để dựa vào, bất kể chuyện gì xảy ra”, Carissa nói. “Khi gặp khó khăn hoặc cuộc sống có thử thách, chúng em có thể khóc cùng nhau và vượt qua cùng nhau”.

“Luôn có ai đó để cùng thảo luận ý tưởng, và tìm ra lựa chọn đúng đắn, con đường đúng đắn cho cả hai”, Aissa chia sẻ.